



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓-๒๔ มูลค่าข่าว ๑๙๕,๔๘๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ภาพในความทรงจำ ผมงกับน้องเขา อาจจะไม่มากนัก เพราะเราอยู่ “คนละรุ่นกัน” แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็คือ การเล่นฟุตบอลของเขา

เอกชัย มีทักษะ **ลูกหนังที่ตีเยี่ยม** เหนือกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกัน ตั้งแต่เขาอยู่ ม.ต้น เขามีรูปร่างสูงใหญ่ โดยยืนในตำแหน่งกองหลัง ที่เล่นด้วย “มันสมองล้วนๆ” มีทั้งรุ่นแรง แม่นยำ และเฉียบขาด

หลังจบ ม.ต้น เอกชัย ยังตามเข้าไปเรียนที่โรงเรียนใหม่กับผมเช่นเดียวกัน คือ **พิบูลวิทยาลัย** โรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี และสถานศึกษาแห่งนี้ เขาฉายแววความเก่งเป็นทวีคูณ เพราะได้ประสบการณ์จากการเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ ของจังหวัดมากขึ้น

จุดหักเหของเด็กหนุ่มจากเมืองถึง ในเส้นทางลูกหนัง นั่นคือ การที่วันหนึ่ง เอกชัย ตัดสินใจหอบเสื้อผ้าเข้าสู่ประตูเมืองกรุง ทั้งที่ยังเรียนไม่จบระดับอุดมศึกษาของจังหวัด โดยโยกมาเรียนที่ **อัสสัมชัญ บางรัก** ในโควตานักกีฬา สถานที่ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของถนนสายลูกหนังขาสั้นอยู่แล้ว

และสถานที่แห่งนี้เอง ได้หล่อหลอมให้ เอกชัย กล้าแกร่ง ในเชิงลูกหนังมากยิ่งขึ้น เพราะได้ไปวาดลวดลายในศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่าง “จตุรมิตร” ภายใต้การคุมของโค้ช “หอมเมา” **ทพ.พิชัย ปิ๋ววงศ์** โดยเล่นร่วมสมัยเดียวกับ **ประเสริฐ ช่างมูล, ทินกร กมล** และใครต่อใครอีกหลายคน ซึ่งทั้งสองคนที่กล่าวถึงทั้งประเสริฐ และทินกร ก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่

ขณะที่เอกชัยนั้นเคอร์รี่ด้านฟุตบอล ก็ไม่เบาเลยทีเดียว เพราะเคยร่วมกับเพื่อนๆ คร่ำแหม่ปี่รายการจตุรมิตร และยังก้าวไปติดเยาวชนทีมชาติไทย และนักเรียนไทยมาแล้วเช่นกัน

โดยเรื่องนี้ทาง “หอมเมา” ได้กล่าวถึงลูกศิษย์คนนี้ให้ฟังว่า เอกชัย นับเป็นนักเตะกองหลังที่ดีที่สุดในหนึ่งของวงการฟุตบอลไทย มีพรสวรรค์สูงมาก เสียขายที่ช่วงหนึ่งเขาม่าจะก้าวไปติดทีมชาติ ชุดใหญ่ เหมือนกับนักเตะคนอื่น ๆ อย่างไม่ยากเย็น แต่ด้วยความที่ตัวตนของเขานั้นมีความเป็นศิลปินสูงมาก นั่นก็คือ เล่นเก่ง ทางบอลดี แต่ไม่ค่อยซ้อม ดังนั้นสภาพร่างกายจึงผู้คนที่พิศข้อมไม่ได้

เอกชัยจึงก้าวไม่ถึงทีมชาติชุดใหญ่

และเสียงที่ตอกย้ำว่าเอกชัยเป็นนักเตะกองหลังที่มีความสามารถสูงในยุคๆ หนึ่ง อีกคน นั่นคือ “โค้ชดีก” **สมชาติ ยิ้มศิริ** ซึ่งเคยยกย่องว่า นักเตะจากลพบุรีรายนี้จะเป็นตัวแทนของ **นที ทองสุกแก้ว** อดีตแผงหลังชั้นเทพหากว่า นที ต้องแขวนสตั๊ดไป

แต่อย่างไรแล้ว ภายหลัง แม้ว่า เอกชัย จะไม่ได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ แต่ยังมีไต่เต้าในแวดวงวงการฟุตบอลไทยไปเดินสายเล่นให้ทีมต่างๆ ทั่วประเทศ กระทั่งเรียนจบที่มศว พดศึกษา

ตลอดเกือบ 30 ปี ผมไม่เคยเจอเขาแม้แต่ครั้งเดียวและไม่ทราบข่าวว่า เขาไปทำอะไรที่ไหน แต่ล่าสุดสัปดาห์ก่อน มีข่าวเศร้าว่า **เอกชัย นิราพาธพงศ์พร** ได้จากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยโรคมะเร็งตับ ในวัย 43 ปีเท่านั้น

จึงขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย

